



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบุงแก้วและทำนบกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบุงแก้วและทำนบกั้นน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้

“ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยบุงแก้วและทำนบกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๕
เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๘๒๕,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)”

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๒,๕๐๐ .-บาท
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และได้รับแจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสี้อ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าได้ทราบ
สถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมา
อ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสี้อไม่ได้

การพิจารณาเลือกทำสัญญากับผู้เสนอราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ อาจพิจารณาเลือก
ทำสัญญากับผู้เสนอราคาต่ำลำดับรองลงมาแทนผู้เสนอราคาต่ำสุดก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการและขององค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ มากกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดและผู้เสนอราคาต่ำสุดจะ
ยกเลิกเหตุผล ดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องความเสียหายใดๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ มิได้ในทุกกรณี

องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดหาพัสดุในครั้งนี และดำเนินการจัดหา
พัสดุใหม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าวงเงินที่ผู้เสนอราคาในแต่ละรายไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะหรือมีพฤติกรรม
น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการสมยอมราคา หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ หรือขององค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ และผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะยกเป็นเหตุเรียกร้องความ
เสียหายใดๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ มิได้ในทุกกรณี

...../กำหนดยื่นของสอบราคา

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และรับซองเอกสารสอบราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ ในวันที่และเวลาราชการ และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ในเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ .-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๒๑๙๘๐๕ มือถือ ๐๘๗-๒๓๕๙๕๕๗ ระหว่างวันที่ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันที่และเวลาราชการ และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ศรีธรรมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี้อ